

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้ปกครอง และครู-อาจารย์ที่
เข้าชมงานเกษตรสุนารี' 49 ในการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ด้านเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี

ผู้วิจัย : นายบุญช่วย บุญมี และคณะ

ปีที่จัดพิมพ์ : 2550

แหล่งทุน : ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบันจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาถึงความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เข้าชมงานเกษตรสุนารี'49 ในการเลือกเข้าศึกษาต่อด้านเทคโนโลยีการเกษตร มทส 2) เพื่อศึกษาถึงความคิดเห็นของผู้ปกครองและครู-อาจารย์ ที่เข้าชมงานเกษตรสุนารี'49 ที่มีส่วนสนับสนุน และให้แนวทางแก่บุตรหลาน ในการเลือกเข้าศึกษาต่อด้านเทคโนโลยีการเกษตร มทส การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือวิจัย ผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 191 คน ผู้ปกครองและครู-อาจารย์ จำนวน 153 คน ข้อมูลที่ได้ถูกจำแนกและบันทึกเบื้องต้นด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Excel และวิเคราะห์ประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSSx for Window สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสามารถสรุปแยกเป็นสองกลุ่มคือ กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และกลุ่มผู้ปกครอง ครู-อาจารย์ พบว่าในกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีร้อยละ 86.90 มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยร้อยละ 77.50 มาจากในเขตจังหวัดนครราชสีมา และมีจำนวนร้อยละ 57.10 ไม่เลือกเรียนที่ มทส ที่เหลือร้อยละ 38.70 จะเลือกเรียนต่อที่ มทส แยกเป็นด้านเทคโนโลยีการเกษตร ร้อยละ 9.40 และวิศวกรรมเกษตรร้อยละ 9.40 มีนักเรียนร้อยละ 51.30 เคยได้รับการแนะนำการเรียนต่อและนักเรียนร้อยละ 77.50 ไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดในสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ผู้ปกครองมีส่วนในการสนับสนุนนักเรียนเลือกเรียนต่อมากที่สุดที่คะแนนเฉลี่ย 2.45 รองลงไปได้แก่ อาจารย์แนะแนว อาจารย์ประจำชั้น และเพื่อน ค่าเฉลี่ย 2.00 1.82 และ 1.72 ตามลำดับ ปัจจัยสาเหตุที่สำคัญห้าปัจจัยแรกที่สนับสนุนการตัดสินใจการเลือกเรียนที่ มทส คือ 1) ความพร้อมทันสมัยทางด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ ห้องทดลอง และห้องปฏิบัติการ 2) มีหลักสูตรน่าสนใจมาก 3) หอพักนักศึกษาสะอาดและปลอดภัย 4) จบแล้วหางานง่าย และ 5) คณาจารย์มีความสามารถ เก่ง มีชื่อเสียง ตามลำดับ และสาเหตุห้าปัจจัยแรกที่ไม่เลือกเรียนที่ มทส คือ 1) การเดินทางไม่สะดวก ไกล

บ้าน 2) มีค่าใช้จ่ายในการเรียนสูง 3) เรียนเป็นระบบไตรภาค 4) หลักสูตรไม่น่าสนใจ และ 5) คิดว่าเรียนยาก ตามลำดับ สำหรับความคิดเห็นของกลุ่มผู้ปกครอง ครู-อาจารย์ ส่วนมากมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 91.50 และส่วนมากอยู่ในเขตจังหวัดนครราชสีมา และร้อยละ 29 ที่มาจากอาชีพเกษตรกรและธุรกิจเกษตร ผู้ปกครอง ครู-อาจารย์ ร้อยละ 89.54 ไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรด้านเทคโนโลยีการเกษตร ร้อยละ 87.58 สนับสนุนให้นักเรียนเลือกเรียนต่อที่ มทส โดยสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรได้รับความสนใจมากที่สุดร้อยละ 30.06 รองลงไปสนับสนุนให้เรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ และเทคโนโลยีการผลิตพืช ตามลำดับ และร้อยละ 7.19 สนับสนุนมากกว่าหนึ่งสาขา จากผลการวิจัยที่ได้นี้ มหาวิทยาลัยควรเร่งให้คำแนะนำและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องมากขึ้น ซึ่งแจ้งข้อมูลหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ทุนการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการเรียน สร้างความเข้าใจและให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องในหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และตลาดงานที่รองรับ และส่งเสริมการให้บริการความรู้แก่ชุมชน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครอง และครู-อาจารย์ เพื่อโน้มนำให้ผู้ปกครองและครู-อาจารย์ สนับสนุนนักเรียนให้เข้าศึกษาต่อทางด้านเทคโนโลยีการ เกษตร ที่ มทส เพิ่มมากขึ้น